



QR สัมพันธ์

การสัมมนาวิชาการระดับประเทศ

การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

“ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ”



เรื่องเด่น QR.	Hot QR. 2	ในรั้ว QR. 4	ข่าวสารประชาสัมพันธ์..... 8
	<ul style="list-style-type: none"> ● การสัมมนาวิชาการระดับประเทศ การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 “ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ” 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิทินแผนงาน..... 8 ● เกมคำถามร่วมสนุก..... 8 ● เจ้าแห่ง QR. 	<ul style="list-style-type: none"> ● ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ● ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

การสัมมนาวิชาการระดับประเทศ การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 “ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ”



ปัจจุบัน โรคเอดส์ ถือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาได้ แต่ไม่หายขาด เช่นเดียวกับโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 สำนักกระบวนวิชา พบว่าโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ได้รับรายงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วัณโรค (ร้อยละ 29.46) ปอดอักเสบจากเชื้อ PCP (ร้อยละ 19.19) และเชื้อหุ้มสมองอักเสบจาก Cryptococcus (ร้อยละ 12.97) วัณโรคจึงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอดส์ โดยพบว่าผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และไม่ได้เข้ารับการบริการแต่เนิ่นๆ จนกระทั่งภูมิคุ้มกันต่ำมากทำให้เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ

ภายใต้แนวคิดสายธารแห่งคุณค่าของมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมาตรการ ARTTR : Reach, Recruit, Test, Treat และ Retain เพื่อ

ก้าวสู่เป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยได้ดำเนินการป้องกันการป้องกันและควบคุมเอชไอวีและวัณโรคตามยุทธศาสตร์ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2558 เน้นประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 2) เร่งรัดดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ วัณโรคดีอย่า วัณโรคในเรือนจำ และกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสาธารณสุขเพื่อการควบคุมวัณโรค 4) พัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน 5) พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 6) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการควบคุมวัณโรค และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้กำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ได้แก่ 1) เป้าหมายไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2) เป้าหมายไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 3) เป้าหมายไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ

การดำเนินงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อได้รับรู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ซึ่งหากยังไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ หรือหากพบว่ามีการติดเชื้อ ต้องไม่ถ่ายทอดเชื้อให้กับผู้อื่น และเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ เพื่อไม่ให้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์

การดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่สำคัญ ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี HIVQUAL-T model เป็นเครื่องมือวัดศักยภาพคุณภาพการดูแลรักษาในโรงพยาบาลและได้ขยายผลการใช้โปรแกรมแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยมีผลเชิงประจักษ์แล้วว่าโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม HIVQUAL-T มีผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดคุณภาพบริการที่ดี อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็น ASEAN Good practices and new initiatives in HIV and AIDS จากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนผลการดำเนินงานของโปรแกรมนี้ยังเป็นการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของประเทศไทย เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเฉพาะรายโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Disease Specific Certification : HIV/STI) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างของการพัฒนาคุณภาพบริการอีกมากในการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับ เช่น การวินิจฉัยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความยุ่งยากมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งป่วยเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากป่วยเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้น และภาระงานในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น ดังนั้น การบูรณาการที่ผสมผสานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค และผู้ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกันจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุข และเป็นสิ่งท้าทายต่อการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยอย่างยิ่ง

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักวัณโรค ได้จัดสัมมนาวิชาการระดับประเทศ การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้องาน **“ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ”** เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพให้ทันต่อองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วม

สัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 660 คน ประกอบด้วย แพทย์ 54 คน พยาบาล 306 คน เภสัชกร 23 คน นักเทคนิคการแพทย์ 12 คน และบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ 265 คน ในงานมีการมอบรางวัลคุณภาพบริการ 15 รางวัล ประกอบด้วย

- รางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อย่างต่อเนื่องที่โดดเด่น 9 รางวัล หน่วยงานที่ได้รับรางวัล คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ โรงพยาบาลป่าแดด

- รางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณทีมงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุณภาพการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด 1 รางวัล คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่

- รางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรคุณภาพด้านการพัฒนาระบบคัดกรองวัณโรคโรงพยาบาล 1 รางวัลคือ โรงพยาบาลโคกสำโรง

- รางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรคุณภาพด้านการพัฒนาคุณภาพของระบบการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและวัณโรคในเด็กอย่างต่อเนื่องระดับโรงพยาบาล 1 รางวัลคือ โรงพยาบาลลำปาง

- รางวัลพันธมิตรคุณภาพด้านการพัฒนาระบบเฝ้าระวังวัณโรคดีเยี่ยมหลายขนานระดับเขต คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี

- รางวัลพันธมิตรคุณภาพด้านผลการดำเนินงานค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้านดีเด่นระดับเขตคือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

- รางวัลพันธมิตรคุณภาพด้านการเป็นที่ศึกษาดูงานทางห้องปฏิบัติการชั้นสูงระดับวัณโรคระดับเขต คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี


จากผลงานวิชาการ เรื่องเล่า และผลการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกทั้งหมด 339 เรื่อง ได้ถูกพิจารณาและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ 41 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 26 เรื่อง และผลงานวิชาการด้านวัณโรค 15 เรื่อง สำหรับการประเมินความพึงพอใจในการเลือกเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการโดยใช้ระบบประเมินแบบ real time ผ่านโทรศัพท์มือถือผลประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจด้านเนื้อหาวิชาการมากที่สุด (ร้อยละ 70.22) หัวข้อบรรยายที่ผู้ฟังสนใจมากที่สุดคือ การจัดการเชิงรุกและการพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี: ความสำเร็จและความท้าทาย โดยผลการดำเนินการจากการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพในการบูรณาการผสมผสานการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรคแบบองค์รวมต่อไป... ©

สำนักโรคไม่ติดต่อ

สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลการสำรวจ พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับ เขตสุขภาพ ณ โรงแรมไมด้าไฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 โดยมี **นายแพทย์โสภณ เมฆธน** อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ และผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ **นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ปานภคกุล** กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักส่วนกลาง สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด (3 สิงหาคม 2558)...




กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค โดย **คุณผาสุข ญาตสมบัติ** กรรมการจริยธรรมและกลุ่ม คุ้มครองจริยธรรม ได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม โรค ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี โดย ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นอย่างดีจากทางท่านรอง ผู้อำนวยการ **คุณสุภาพร พุทธิรัตน์** และคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (7 สิงหาคม 2558)...




ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส ลงพื้นที่เจาะโลหินนักเรียนพร้อมกับพันเคมี โรงเรียน ดชด. ไอร์จาตา ณ พื้นที่บ้านไอร์จาตา ม.8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (11 สิงหาคม 2558)...




สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากฐานสู่ฐาน ปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ณ ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (13 สิงหาคม 2558)...



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายในพื้นที่ รณรงค์ **"เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสียด"** โดยมีเทศบาลตำบลนครหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพกับกลุ่มเสี่ยงจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เก็บขยะและที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี (21 สิงหาคม 2558)...



จากงานประจำ สู่ งานวิจัย

เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา...

การพัฒนาแนวทางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างกรมควบคุมโรค ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)



🔍 ความสำคัญของปัญหา

จากการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มาที่ผ่าน พบว่า หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด ซึ่งส่งผลให้ร้อยละการเบิกจ่ายมีงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายค่าพร้อมของกรมฯไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี กองคลังจึงได้มีการศึกษาหาสาเหตุทั้งปัจจัยที่ทำให้การจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมฯกำหนด และหาแนวทางป้องกัน แก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

📌 วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อหาระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่หน่วยงานดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556-2557
- 2. เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง กรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ 2556-2557
- 3. เพื่อนำข้อค้นพบมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป

🔍 กรอบแนวคิด

1. ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
2. วิธีการดำเนินงาน
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
4. วิธีการแก้ไขปัญหา



แนวทางในการดำเนินงานจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

📝 วิธีการเก็บข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 - ศึกษาข้อมูลจากเอกสารการดำเนินงานจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2556 - 2557 จำนวน 6 โครงการ
 - การสนทนากลุ่ม (Focus group) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง จำนวน 5 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
 - Check sheet ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
 - ข้อคำถามและแบบบันทึกในการการสนทนากลุ่ม

📊 ผลการศึกษา

- ระยะเวลาเฉลี่ยโดยรวมในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่หน่วยงานจัดส่งเอกสารให้กองคลังดำเนินการถึงวันที่ลงนามในสัญญา คือ 198 วัน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน และขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากที่สุด ได้แก่ การกำหนดราคากลาง โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย จำนวน 61 วัน
- การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีการดำเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดำเนินงานค่อนข้างมาก ทำให้พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในทุกขั้นตอน โดยปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

📌 ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเป็นรายโครงการร่วมกับระหว่างกองคลังและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลาเริ่มต้น-แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

คณะผู้วิจัย : นางสาวธาราณี กลิ่นสุคนธ์ และคณะ...

ที่ปรึกษานานวิจัย : ดร. วันทนา พงุฑก



จากงานประจำ **สู่** งานวิจัย

เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา...

**สถานการณ์และการจัดการความเสี่ยงในการจัดหาวัสดุด้วยวิธีตกลงราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา**

🔍 ความสำคัญของปัญหา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ดำเนินการจัดหาวัสดุทั้งหมด กระบวนการจัดหาวัสดุจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วและโปร่งใส แต่ปัจจุบันพบปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ได้แก่ การจัดหาวัสดุล่วงหน้าก่อนได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยอ้างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๙ (2), การระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มบันทึกขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจัดหาวัสดุไม่ครบถ้วน ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวถูกใช้มานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการที่กลุ่มงานเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งบวัสดุไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่พัสดุกำลังดำเนินการจัดหาวัสดุอยู่ในขั้นตอนใด จะแล้วเสร็จหรือจะได้รับวัสดุเมื่อใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความเสี่ยงตบะียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น จึงได้ศึกษาสถานการณ์การจัดหาวัสดุด้วยวิธีตกลงราคาด้วยงบดำเนินงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2556 - 2557

📝 วิธีการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากบันทึกขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจัดหาวัสดุ จำแนกตามกลุ่มงานงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี และบันทึกใบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานหรือนักวิชาการที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขด้วยพีชคณิตและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและสาเหตุ รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา



📊 ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขพบปัญหาเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อตรงต่อการปฏิบัติงาน คือ การแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจให้มีสาระสำคัญถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาวัสดุด้วยวิธีตกลงราคาเพื่อใช้อำนาจการกำกับและเผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานทราบ

👑 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

การแก้ไขปัญหการจัดหาวัสดุด้วยวิธีตกลงราคาให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยกลุ่มงานหรือผู้ใช้งบวัสดุจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องตรวจสอบในทุกขั้นตอนให้รัดกุมและถูกต้องตามระเบียบเพราะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จต่อการดำเนินงานโครงการและกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม และควรมีการติดตามและประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างกลุ่มงานผู้ใช้งบวัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ และการนำแผนพัฒนาฐานการจัดหาวัสดุด้วยวิธีตกลงราคาคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น



- คณะผู้วิจัย :
1. อรรถยา ทนประติษฐ์
 2. ประสพโชค เต่าหลาย
 3. สุทธิกรณิ บรรณปฎ
 4. เฉลิมรา สายสิงห์
 5. ธีรณี ประสพธรรณ

ที่ปรึกษา : ดร. สมิงฐา ดิษยธรรม



ปฏิทินกิจกรรมระหว่าง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558

เดือนตุลาคม 2558

วันที่ 23 ตุลาคม 2558

- วันปิยมหาราช

วันที่ 27 ตุลาคม 2558

- วันออกพรรษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2558

- วันอัมพาทโลก

เดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

- วันเบาหวานโลก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

- วันลอยกระทง



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

ช่องทางติดต่อ

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
<http://ddccenter.ddc.moph.go.th/oic>
โทรศัพท์ 0-2590-3269
โทรสาร 0-2591-8397



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

"รวดเร็ว จับใจ ใส่ใจประชาชน"

ช่องทางติดต่อ

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
www.ddc.moph.go.th/complain
โทรศัพท์ 0-2590-3269
โทรสาร 0-2591-8397

เจ้าแห่ง คร.

ขอเชิญพี่น้องชาว คร. ร่วมเล่นเกมสลับของรางวัล
เราเตรียม ของรางวัลไว้ให้เพื่อนๆ ร่วมสนุกมากมาย มา
สนุกกันนะคะ

เฉลยคำถาม : ในลานจอดรถแห่งหนึ่ง มีรถเก๋งและรถกระบะ
จอดอยู่รวมกัน 80 คัน รถแต่ละคันมีสี่แดงและสี่เขียวเท่านั้น
โดยมีรถสีแดงทั้งหมด 35 คัน มีรถเก๋ง 60 คัน และมีรถกระบะ
สี่เขียว 9 คัน อยากทราบว่า มีรถเก๋งสีแดงกี่คัน

คำตอบ : ข. 24

	แดง	เขียว	รวม
เก๋ง	24	36	60
กระบะ	11	9	20
รวม	35	45	80

คำถามประจำฉบับนี้ คือ

มีคน 100 คน ยืนบนหน้าผา
อยากรู้ว่า คนที่เท่าไรจะตกหน้าผาตาย ?

ใครทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบกันมาได้ที่
e-mail : ddcmoph@hotmail.com หรือ
ไปรษณีย์มาที่



กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว

สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โดยวงเล็บมุมซองว่า "เจ้าแห่ง คร." ด้วยนะคะ
แล้วอย่าลืมเขียนคำตอบ ชื่อที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัด
เราจะส่งรางวัลไปให้ถูกค่ะ
รีบๆ ส่งคำตอบกันมานะคะ

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

แล้วเราจะรอดค่ะ...

เจ้าของ :	สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค
กองบรรณาธิการ :	นายสาทิพย์ คงสอน, นางสาวอรุณรุ่ง ศรีรัตนรัตน์, นายประเสริฐ เหลืองเจริญกุล, นายกมลพัฒน์ คำยา, นางสาววรรณิ์ หมอเอก, นางสาววราภรณ์ ศรีatham, นางสาวทิพย์ทิศา คนเชื้อ
สถานที่ติดต่อ :	กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :	0 2590 3026 - 7 โทรสาร : 0 2590 3030
E-Mail :	ddcmoph@hotmail.com
Facebook :	https://www.Facebook.com/news.ddc